



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองกลาง โทร.....๐ ๒๑๔๑ ๕๑๓๐

ที่ ยธ ๐๒๐๐๑/ว ๕๐๙ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งที่ ๑๔๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจจิตอาสาพระราชทานให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีเจ้าภาพหลักในการประสานงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และโรงเรียนจิตอาสา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม มีความชัดเจนและเป็นระบบ จึงได้กำหนดให้มีตัวพยานชื่อย่อเป็น “ศป.จอส.ยธ” และกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คือ “ที่ ยธ ๐๒๐๐๙/...”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

(สำเนา)

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๔๘๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ
จิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ข้อ ๒.๒ ปลุกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย
การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินการต่อยอด
หน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้สามารถขับเคลื่อนงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธาน
กรรมการ และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจิตสาธารณะ
ดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีเจ้าภาพหลักในการประสานงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม
กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และโรงเรียนจิตอาสา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) นายนิมิต ท้าววานานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

๒) นายสำรวม บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

๓) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ทำหน้าที่ในศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง

ให้มี...

ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ประสานงานกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และโรงเรียนจิตอาสา
 - ๒) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม คณะอนุทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ”
 - ๓) รายงานผลการจัดกิจกรรม และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงานจิตอาสาให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และโรงเรียนจิตอาสา
 - ๔) บูรณาการขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลัย จำปาโพธิ์)
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ศศิกานต์ คัด/ทาน